



สังคม.สารคามแจ่ง

ม.สารคามแจ่งข่าวรับน้องหนัก ไม่เกี่ยวสถาบัน อ่างแจ่งจับสื่อเป็นเรื่องเข้าใจผิด ศธ.สั่งทำรายงาน จวกรมหาวิทยาลัยทำไม่ถูก อัดสอนเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ไม่ได้ **อ่านต่อหน้า 15**

รับน้องโหด

ความคืบหน้ากรณีมหาวิทาลัยมหาสารคามได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ โดยมีการอ้างว่า รุ่นพี่ในมหาวิทาลัยได้ทำการรับน้อง จนเป็นเหตุให้น้องใหม่ถูกนำส่งโรงพยาบาลมหาสารคาม จำนวน 21 ราย ซึ่งสื่อมวลชนได้ติดตามไปทำข่าว แต่กลับถูกมหาวิทาลัยและโรงพยาบาลแจ้งความดำเนินคดีพร้อมทั้งให้ตำรวจทำการยึดฟิล์ม จนเหตุการณ์บานปลายออกไปนั้น ล่าสุดมหาวิทาลัยได้จัดแถลงข่าว เพื่อชี้แจงเรื่องดังกล่าวที่ห้องประชุมชั้น 4 ตึกบรมราชกุมารี โดยมีคณะอาจารย์จำนวน 20 คน นิสิตจำนวน 8 คน และสื่อมวลชน 9 คน เข้าร่วมรับฟังด้วย รศ.สุรชา อมรพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา นิสิตกล่าวว่า สำหรับกิจกรรมรับน้องร้องเพลงเชียร์ที่จะมีไปถึงวันที่ 8 มิถุนายนนี้ คณะอาจารย์และนิสิตที่รับผิดชอบจะควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของตัวบุคคลมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของสถาบัน ส่วนเรื่องราวที่มีการแจ้งความกับสื่อมวลชนนั้น เชื่อว่าฝ่ายอาจารย์ที่ควบคุมดูแลนิสิตอาจจะไม่เข้าใจหน้าที่การทำงานของสื่อ ซึ่งในวันที่ 6 มิถุนายน พยายามทำความเข้าใจกันทั้งสองฝ่าย

นายวจนะ ภูพานี รองประธานเชียร์ ม.มหาสารคาม กล่าวว่า หลังจากสื่อมวลชนนำเสนอข่าวออกไป ทำให้ประชาชนที่อ่านข่าวเข้าใจผิด คิดว่าการรับน้องมีความรุนแรง แต่ในความเป็นจริงกิจกรรมการรับน้องไม่ได้มีความรุนแรงแต่อย่างใด

แต่ต้องยอมรับว่าขณะทำกิจกรรมรับน้องอาจมีน้องใหม่ที่ร่างกายอ่อนเพลีย และเป็นลมบ้าง เพราะมหาวิทาลัยมีนิสิตมากถึง 7 พันกว่าคน

นายเอนก กระแจ่ม ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ประจำจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะตัวแทนสื่อมวลชน กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเล็กน้อย ที่สามารถพูดคุยกันได้ ซึ่งการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนนั้นต้องรายงานตามความจริง บิดเบือนไม่ได้ ส่วนเหตุการณ์บานปลายที่มหาวิทาลัยและโรงพยาบาลได้ดำเนินการกับสื่อมวลชน ขอเรียนให้ทราบว่าตลอดเวลาได้พยายามติดต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงของมหาวิทาลัยมหาสารคาม และโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น

“ส่วนการนำเสนอข่าวว่ามีน้องใหม่เข้าโรงพยาบาล 21 ราย มีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก อ่อนเพลีย และเครียดจัด เป็นลม เราก็ได้ข้อมูลจากทางโรงพยาบาล ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เราไม่ใช่เขียนแบบเดาสุ่ม หรือเขียนมั่ว” นายเอนก กล่าว

สำหรับบรรยากาศการรับน้องซอมนเพลงเชียร์ของนิสิตมหาวิทาลัยมหาสารคามนั้น มหาวิทาลัยยังคงดำเนินกิจกรรมต่อไป แต่ปรากฏว่า หลังจากผู้ปกครองของนิสิตชั้นปีที่ 1 ได้ทราบข่าวที่เกิดขึ้น ก็ได้โทรศัพท์ติดต่อพูดคุยกับลูกตลอดเวลา ซึ่งบางรายได้เดินทางมาเยี่ยมลูกของตนถึงหอพักด้วยความเป็นห่วง

ขณะที่ ศ.(พิเศษ) ดร.ภาวิช ทองโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้นายอดิศักดิ์ โพธิ์รามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำชับให้ดำเนินการเข้มงวดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่องการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษาปี 2548

โดยประกาศดังกล่าวกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาที่จัดกิจกรรมต้องรับผิดชอบดูแลให้กิจกรรมมีลักษณะสร้างสรรค์ ไม่ขัดระเบียบของสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวัฒนธรรม และประเพณี อันดีงาม ทั้งต้องเป็นไปด้วยบรรยากาศของการร่วมมือร่วมใจ ไม่มีความรุนแรง คำนี้ถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ที่ไม่ล่วงละเมิดสิทธิทั้งร่างกายและจิตใจน้องใหม่

“ผมได้แจ้งไปยังมหาวิทาลัยมหาสารคาม ให้ทำรายงานถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่วนการที่ทางมหาวิทาลัยบอกว่าเด็กใหม่ 6-7 พันคน เป็นลมแค่ 20 คน เป็นเรื่องปกติ นั้นไม่ถูกต้อง เพราะแค่คนเดียวก็ให้เกิดขึ้นไม่ได้ ในสมัยผมเป็นอธิการบดีจะแจ้งสิทธิให้นักศึกษาใหม่ทุกคนให้รับรู้ และได้กำชับต่อหน้ารุ่นพี่ที่ยืนอยู่ด้วยว่า ถ้ามีน้องเข้าโรงพยาบาลจะเอาเรื่อง แต่ก็ยอมรับว่าขณะนี้มหาวิทาลัยมากขึ้น แต่ในเมื่อมหาวิทาลัยเป็นองค์กรของคนเป็นผู้ใหญ่แล้ว เรื่องที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่า สถาบันยังไม่สามารถสอนนักศึกษาให้เป็นผู้ใหญ่ได้เพียงพอ ซึ่งถือเป็นความอ่อนด้อยของมหาวิทาลัย” เลขาธิการ กกอ. กล่าว